

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 281/2007/QĐ-UBND

Tam Nông, ngày 27 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành kế hoạch của UBND huyện thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định số 3664/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch của UBND huyện v/v thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Triệu Quang Kết

KẾ HOẠCH**Về việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2008 - 2010.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2007 của UBND huyện Tam Nông)**

Căn cứ chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 - Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 – 2010 của UBND tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Tam Nông xây dựng kế hoạch hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng như sau:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống tham nhũng nhằm từng bước khắc phục, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, đưa nội dung công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các xã, thị trấn, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Tạo được chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức và đoàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Quá trình thực hiện phải quán triệt nguyên tắc: Mọi hành vi tham nhũng phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo pháp luật, bất kể người có hành vi tham nhũng ở cương vị, chức vụ nào; xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.

II - NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. **Tổ chức, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.**

- Giao cho Phòng tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức quán triệt sâu rộng Luật Phòng, chống tham nhũng đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để mọi người nắm vững và thực hiện; tổ chức ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng gắn với phát động các phong trào thi đua, xây dựng các cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

- Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh – Truyền hình huyện và các cơ quan chức năng tổ chức, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật phòng, chống tham nhũng; các thủ đoạn hoạt động của tội phạm tham nhũng; gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

- Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đưa nội dung Luật phòng, chống tham nhũng vào nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ.

Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân phải tập trung thực hiện xong trong quý II/2007.

2. Xây dựng các văn bản cụ thể hóa các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội – LĐT BXH, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Công an huyện đề xuất thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của huyện.

- Phòng Nội – LĐT BXH chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp huyện soạn thảo các quy định cụ thể trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện các văn bản của Chính phủ, của tỉnh liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì soạn thảo các quy định cụ thể trình UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện quy định của Chính phủ, tỉnh về việc tặng quà và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức.

- Căn cứ vào các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện, các cơ quan, phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng quy định cụ thể việc công khai minh bạch trong các lĩnh vực, hoạt động của các cơ quan, đơn vị mình; chủ động phối hợp xây dựng quy chế về quan hệ công tác, phối hợp hoạt động phòng, chống tham nhũng trong nội bộ và các cơ quan, tổ chức và công dân; quy định những việc phải làm, không được làm của cán bộ, công chức, viên chức nhằm làm trong sạch bộ máy trong cơ quan đơn vị.

- Các cơ quan chức năng của huyện sau khi xây dựng các văn bản để cụ thể hóa các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm trình UBND huyện phê duyệt và ban hành để thực hiện.

(Các công việc trên phải hoàn thành xong trong quý II/2007)

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các thể chế, chính sách.

Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ L ĐTBXH huyện hướng dẫn các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết từng loại công việc thuộc phạm vi cơ quan đơn vị mình đã xây dựng và ban hành, để loại bỏ, bổ sung sửa đổi cho phù hợp với Luật phòng, chống tham nhũng; chú ý các lĩnh vực: Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính ngân sách, quản lý các dự án kinh tế - xã hội đầu tư trên địa bàn,... Các văn bản quy định sau khi có hiệu lực thi hành phải được công bố công khai rộng rãi và niêm yết tại công sở để mọi công dân biết và giám sát thực hiện, khắc phục tình trạng chông chéo, quan liêu, nhũng nhiễu, gây khó khăn, lãng phí thời gian, tiền của nhân dân và tập thể; không tự ý đề ra các thủ tục hành chính ngoài quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã công bố, nhằm loại bỏ những điều kiện làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng và để tiếp tục tập trung đẩy nhanh việc thực hiện cải cách hành chính một cách có hiệu quả.

(Các công việc trên hoàn thành xong trong quý II/2007)

4. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị.

Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị từ huyện xuống xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tất cả các hoạt động của đơn vị mình, trừ những vấn đề thuộc phạm vi bí mật Nhà nước đã được quy định tại Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, tập trung vào các nội dung sau:

- Công khai, minh bạch trong việc mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản:

Các đơn vị phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai trình tự, thủ tục, nguyên tắc liên quan tới việc mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật.

- Công khai trong quản lý dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng:

Các dự án quy hoạch phải lấy ý kiến của nhân dân địa phương nơi quy hoạch; đối với dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách địa phương phải được HĐND cùng cấp xem xét và thông qua.

Các dự án đầu tư xây dựng khi được quyết định phê duyệt, quá trình tổ chức thi công và hoàn thành phải được công khai và có sự giám sát của cộng đồng, đặc biệt của những người được hưởng lợi từ dự án.

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước:

Các cấp ngân sách, đơn vị dự toán ngân sách phải công khai kế hoạch phân bổ ngân sách, các nguồn vốn đầu tư phân bổ nguồn lực, chi tiết số liệu dự toán và quyết toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn kể cả phần ngân sách bổ sung. Các đơn vị dự toán ngân sách có nguồn thu và các khoản chi từ các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân phải công khai mục đích huy động. Kết

quả, hiệu quả việc sử dụng các nguồn huy động. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách Nhà nước hỗ trợ phải công khai số liệu dự toán, quyết toán, các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân và cơ sở xác định mục đích hỗ trợ, số tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Công khai minh bạch trong việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ:

Việc quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phải thực hiện công khai, minh bạch như đối với việc quản lý, sử dụng tài chính và ngân sách Nhà nước. Đối với các khoản viện trợ phi Chính phủ, phải được công khai cho các đối tượng thụ hưởng biết.

- Công khai, minh bạch trong việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân:

Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng phải lấy ý kiến của nhân dân địa phương, được HĐND cùng cấp xem xét, quyết định và phải chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự giám sát trực tiếp của nhân dân. Các nội dung phải công khai theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng.

- Công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai, cấp phép xây dựng nhà ở:

Phòng Tài nguyên & Môi trường, Hạ tầng kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, các phòng, ban liên quan và UBND xã, thị trấn phải đảm bảo dân chủ, công khai trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phải thông báo công khai cho nhân dân địa phương nơi được quy hoạch, điều chỉnh biết chi tiết cũng như việc giải phóng mặt bằng, giá đền bù khi thu hồi đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều chỉnh; công khai trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng nhà ở.

Ngoài ra các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị phải thực hiện công khai minh bạch trong một số lĩnh vực khác, có quan hệ trực tiếp hoặc tiếp xúc nhiều với người dân, có nguy cơ phát sinh tiêu cực tham nhũng cao như: Y tế, giáo dục, văn hóa TT TT, tư pháp, hoạt động thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị cá nhân, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện minh bạch tài sản thu nhập của công chức, viên chức theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức, không nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc mình giải quyết hoặc phạm vi quản lý của mình.

5. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chỉ trì phối hợp với các phòng: Nội vụ LĐ TBXH, Văn phòng HĐND và UBND, Hạ tầng kinh tế, kinh tế và các cơ quan, đơn vị căn cứ vào quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để soạn thảo trình UBND huyện phê duyệt, ban hành các văn bản quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn đối với từng chức danh trong cơ quan, đơn vị và công khai trước tập thể để tổ chức thực hiện và giám sát.

Các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được tự ý ban hành các quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức trái với quy định của pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình để phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

6. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và công tác điều chuyển cán bộ.

Phòng Nội vụ - LĐTBXH huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo ra một khuôn khổ chuẩn mực trong ứng xử và thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ được giao của cán bộ công chức, viên chức, bảo đảm sự công bằng, liêm khiết, trung thực nhằm loại bỏ những yếu tố có thể phát sinh tiêu cực tham nhũng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 28/CT-TU ngày 29/12/2004 của Tỉnh ủy Phú Thọ và xây dựng đạo đức tiêu chuẩn, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả việc bố trí, điều chuyển cán bộ tại các vị trí liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp, tiếp xúc và giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị và cá nhân theo quy định của Nhà nước để loại bỏ những điều kiện làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng (không bố trí quá 10 năm đối với một vị trí lãnh đạo phòng, quá 8 năm đối với chuyên viên).

7. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình cải cách hành chính trong cơ quan và các đơn vị.

Các cơ quan, ban ngành, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010 theo kế hoạch số 1256/KH-UBND ngày 13/7/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ, tập trung vào các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách tài chính công, tăng cường áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào công tác quản lý Nhà nước, trên tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý giữa các cấp, các ngành, đồng thời công khai hoàn thiện, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân và góp phần chống tiêu cực, tham nhũng.

8. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, điều tra và xét xử các vụ việc tham nhũng.

Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch xã, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên chủ động tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, địa phương mình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền những hành vi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây những nhiễu, vụ lợi cá nhân, thực hiện hành vi

tiêu cực, tham nhũng hoặc trao đổi bằng văn bản cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra có thẩm quyền để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch xã, thị trấn Tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm những vụ việc liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý mua sắm và sử dụng tài sản công, gắn với việc thực thi chức trách công vụ và một số lĩnh vực mà dư luận đang bức xúc... Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân và các cơ quan, tổ chức về hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình, phải tập trung chỉ đạo, xem xét làm rõ, kết luận, xử lý theo thẩm quyền, đồng thời công khai kết quả giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra và giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng cần có kế hoạch, chương trình triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng phát hiện và xử lý các vụ liên quan đến tham nhũng.

+ **Thanh tra huyện:** Có trách nhiệm tham mưu UBND huyện tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm là: Quản lý thu chi ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài sản công gắn với việc thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm mà nhân dân bức xúc.. Kết quả thanh tra phải được công khai, trường hợp phát hiện có hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý.

+ **Công an huyện:** chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra làm rõ các tội phạm tham nhũng.

Thông qua công tác phòng ngừa, chống tham nhũng, phát hiện nguyên nhân điều kiện, sơ hở trong quản lý kinh tế để có kiến nghị cấp có thẩm quyền, cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục, không để lợi dụng tham nhũng.

Chủ động phát hiện, tổ chức điều tra làm rõ các hành vi tham nhũng, xử lý theo quy định của pháp luật.

+ **Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện:** Tổ chức thực hiện hoạt động truy tố các tội về tham nhũng, kiểm sát hoạt động điều tra truy tố, xét xử, thi hành án đối với các tội phạm về tham nhũng.

+ **Đề nghị Tòa án nhân dân huyện:** Tổ chức thực hiện công tác xét xử các tội phạm về tham nhũng, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Các ngành: Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm, chuyển giao hồ sơ vụ việc và phối hợp đánh giá tình hình tham nhũng và kiến nghị giải pháp phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện quản lý. Tăng cường củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ

trong sạch, vững mạnh, có quan điểm lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững pháp luật và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện cho cán bộ làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

9. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò, trách nhiệm của xã hội, phối hợp chặt chẽ với MTTQ huyện và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, trong việc tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo những cá nhân, tổ chức có thành vi tham nhũng cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ xử lý các vụ việc tham nhũng. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát cộng đồng.

Đề cao trách nhiệm của các cơ quan thông tin báo chí, trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân trong việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Các cơ quan chuyên môn, các cấp và các ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo làm rõ, giải quyết xử lý dứt điểm, nghiêm minh những vụ việc tham nhũng mà quần chúng nhân dân, các cơ quan công luận đã phản ánh và có trách nhiệm trả lời kết quả giải quyết cho công dân và công luận nếu biết nếu có yêu cầu.

Có biện pháp bảo vệ những người dám đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng; có chính sách khen thưởng, khuyến khích động viên những người có đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh chống tham nhũng. Đồng thời nghiêm khắc xử lý những hành vi lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng nhằm vụ lợi cá nhân, tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ.

Đề nghị MTTQ huyện và tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, giáo dục đến các thành viên, hội viên, tổ chức mình thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng, phát hiện và kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi tham nhũng. UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của huyện, có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Khi nhận được yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan tới việc giải quyết, công việc của các doanh nghiệp, của công dân, đề nghị của MTTQ và các tổ chức thành viên có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời theo quy định.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành của huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình

thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ quan, đơn vị mình quản lý.

2. Giao cho Thanh tra huyện làm cơ quan thường trực công tác, phòng, chống tham nhũng của huyện, có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo và UBND huyện phối hợp với các đề triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành chức năng liên quan hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này ở các cơ quan đơn vị và UBND xã, thị trấn; theo dõi tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo và UBND huyện.

3. Chế độ thông tin báo cáo:

Định kỳ báo cáo hàng tháng (trước ngày 15); sáu tháng (trước ngày 20/6); báo cáo năm (trước ngày 25/12) Các cơ quan, ban ngành, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng của huyện. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng ở đơn vị, địa phương mình về Ban chỉ đạo (qua Thanh tra huyện) để tổng hợp báo cáo huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Ban chỉ đạo tỉnh theo quy định.

4. Quý III/ 2010 sẽ tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện kế hoạch này, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong những năm tiếp theo.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Triệu Quang Kết